

CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Thái Bình điểm lại các dấu mốc quan trọng của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12 - 19/1/2011 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 - 19/1/2011 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đánh giá, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015); thông qua Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và nhiều văn kiện quan trọng khác.

Về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X, Đại hội đánh giá: Toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng. Ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước. Cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Mục tiêu tổng quát 5 năm (2011 - 2015) được Đại hội xác định là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do Đại hội thông qua khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu Bộ Chính trị 14 đồng chí; Ban Bí thư 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)



Ý kiến đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ ngày 25/1 - 2/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội) sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham dự Đại hội về các hoạt động, công tác chuẩn bị Đại hội; tâm tư, tình cảm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

ĐỒNG CHÍ THANH GIANG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khoa học, dân chủ, kỹ lưỡng và toàn diện



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế và lực của Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế: Việc kiểm soát, phòng, chống, khống chế đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện hiệu quả; trong dịch bệnh song song sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội được duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được

bảo đảm; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết với nhiều nước, châu lục và vùng lãnh thổ; thể chế chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội được khẳng định và đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư của các nước đến xúc tiến, khảo sát đầu tư; qua đó đã khẳng định tinh ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị rất công phu, bài bản, tăng cường dân chủ. Quy trình xây dựng văn kiện rất khoa học, toàn diện, phát huy dân chủ trong việc tổ chức lấy ý kiến và lựa chọn, chất lọc, tiếp thu những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo sự đồng thuận, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội được tiến hành thường xuyên, với phương châm "đồng bộ, đa dạng, sáng tạo" mang lại hiệu ứng lan tỏa sâu sắc trong toàn xã hội, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; nhân dân tích cực ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Đảng. Quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, theo quy định.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, các điều kiện phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, toàn diện với trách nhiệm cao nhất của Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội.

Với công tác chuẩn bị khoa học, dân chủ, kỹ lưỡng và toàn diện, cùng với những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào giai đoạn cách mạng phát triển mới, tạo ra thế và lực để nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN GIANG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ TỈNH

Nhân dân Thái Bình tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo và kỹ lưỡng; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; lựa chọn, chất lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đã rất tâm huyết, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội; đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, khẳng định tầm vóc, uy tín của Đảng trước nhân dân và bạn bè quốc tế, cũng như tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Thông qua việc lấy ý kiến, những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được thông tin rộng rãi đến nhân dân, càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ 2020 - 2025, trong đó trọng tâm là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển, nhất là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Thái Bình và các tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu bước lên trên bước đường hội nhập. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình rất quan tâm, mong chờ ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kỳ vọng lớn lao, mong muốn Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo thêm xung lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong giai đoạn phát triển mới.

NGUYỄN HÌNH (thực hiện)

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH Thi đua sản xuất, kinh doanh chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Những ngày này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh với những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng).

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen khẳng định: Đại hội XIII của Đảng sẽ mở ra một trang mới với tinh thần khí thế mới để đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nhìn lại năm 2020 là năm có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm

cho kinh tế thế giới tăng trưởng âm, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế nói chung và doanh nghiệp của Thái Bình nói riêng. Trước thực trạng đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã định hướng, phát động tới tất cả các doanh nghiệp hoạt động với tinh thần vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vừa chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng bào lũ lụt. Đặc biệt, với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường

mà còn tiếp tục mở rộng sản xuất, khởi công nhiều công trình, dự án mới. Toàn tỉnh có tới hơn 690 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp được trên 5.400 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, vượt kế hoạch đề ra và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Trong những tháng cuối năm, tất cả các doanh nghiệp đều thi đua hướng về Đại hội XIII của Đảng, mong muốn lập nhiều thành tích để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi mong Đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng phát triển mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và có



Công nhân Công ty TNHH HNP (xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư) thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội.

những chính sách thiết thực nâng cao đời sống cho người lao động. Tại Công ty TNHH HNP (xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư) những ngày này khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ trong từng phần việc của mỗi cán bộ, công nhân, người lao động nơi đây. Chị Đặng Thị Ngọc Linh, công nhân Công ty Công ty phát động, tôi luôn nỗ

lực hết mình để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, đời sống của công nhân lao động. Ông Trần Trọng Kim, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH HNP khẳng định: Nhờ có những quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự đồng lòng, chia sẻ của đội ngũ công nhân nền doanh nghiệp đã vừa

chống dịch thành công vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài, có tầm, có tầm để gánh vác trọng trách lớn lao của đất nước và để ra những quyết sách phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ mới. Hướng về ngày hội lớn của đất nước, toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Damsan cũng ra sức làm việc. Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan chia sẻ: Là một doanh nghiệp chuyên về dệt sợi và bất động sản tôi kỳ vọng sau Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có sự đổi mới, xóa bỏ được những rào cản về cơ chế, chính sách để các nhà đầu tư trong nước phát triển và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về phòng, chống tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Tôi mong Đảng, Nhà nước tập trung mọi điều kiện đầu tư cho phát triển công nghiệp và công nghiệp hóa để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Có thể thấy, các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chào mừng Đại hội XIII của Đảng đã tạo nên khí thế sôi nổi, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của cán bộ, công nhân viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

NHÓM PHỎNG VIÊN